

CỰU CHIẾN BINH HUYỆN KIẾN XƯƠNG

Nòng cốt trong các phong trào



Tuyến đường tự quản của Hội Cựu chiến binh xã Vũ Lễ (Kiến Xương).

Những năm qua, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kiến Xương luôn đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương.

Hội CCB xã Vũ Lễ là một điển hình. Những năm qua, trên mọi lĩnh vực hoạt động, hội viên CCB đều gương mẫu về đạo đức, lối sống, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Ông Trần Đình Truyền, Chủ tịch Hội cho biết: Hội viên đã thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, trồng cây xanh tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Đến nay, 5/5 chi hội đều có hàng cây xanh tự quản với tổng chiều dài 1.500m. Toàn Hội có 31 mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, nhiều hội viên đã đầu tư máy gặt, máy làm đất, ô tô

chỗ vật liệu xây dựng, thuê gần 10ha đất để sản xuất lúa hàng hóa, trồng khoai tây giống... Tiêu biểu như xưởng cán tôn của hội viên Trần Ngọc Chu tạo việc làm ổn định cho 10 lao động với thu nhập từ 6 - 7 triệu đồng/người/tháng; mô hình trồng khoai tây giống của hội viên Vũ Hoài Nhân mỗi năm thu về hàng trăm triệu đồng, tạo việc làm mùa vụ cho hàng chục lao động ở địa phương. Chính vì thế, tỷ lệ hộ hội viên giàu, khá chiếm gần 90%, không còn hộ hội viên nghèo. Đến nay, số dự quỹ tình nghĩa của Hội đạt trên 633 triệu đồng, bình quân trên 1,4 triệu đồng/hội viên, là hội có số dự quỹ cao nhất huyện. Nguồn quỹ này ngoài việc chi vào các hoạt động thăm hỏi hội viên, ủng hộ các hoạt động từ thiện, nhân đạo còn giúp 150 hội viên vay phát triển kinh tế.

Ở Hội CCB thị trấn Kiến Xương, những năm qua Hội đã động viên cán bộ, hội viên nêu cao ý thức tự lực, phát huy tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực để phát triển sản xuất, kinh doanh, giúp nhau làm kinh tế giỏi. Do đó, tỷ lệ hộ hội viên nghèo từ 1,68% năm 2016 đến nay còn 0,7%, 14/17 chi hội không còn hộ hội viên nghèo. Cùng với đó, hội viên còn chung sức thi đua xây dựng đô thị văn minh. 5 năm qua, cán bộ, hội viên đã ủng hộ 516 ngày công, trên 60 triệu đồng, trên 500m² đất để chỉnh trang đô thị, duy trì 12 tổ tự quản an toàn giao thông tại các địa bàn trọng điểm.

Ông Nguyễn Đức Cửu, Chủ tịch Hội CCB huyện Kiến Xương cho biết: Để các hội viên có cuộc sống tốt hơn, Hội đã động viên, khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hội viên phát triển ngành nghề,

mở rộng mặt bằng sản xuất, kinh doanh. Do đó, đã xuất hiện nhiều mô hình làm kinh tế giỏi; toàn huyện có 34 doanh nghiệp, 15 HTX, 79 trang trại, gia trại do CCB làm chủ, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, đóng góp cho ngân sách nhà nước, tăng thu nhập cho gia đình. Tỷ lệ hộ hội viên nghèo hàng năm đều giảm, năm 2021 còn 0,7% và có 157/299 chi hội không có hộ hội viên nghèo. Ngoài ra Hội còn quan tâm chỉ đạo các cơ sở hội chú trọng làm tốt các hoạt động tình nghĩa. Hiện tổng số quỹ tình nghĩa của các cơ sở hội trong toàn huyện đạt trên 7,2 tỷ đồng. Nhờ đó, các cấp hội có điều kiện tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ, hội viên khi ốm đau, hoạn nạn, tiền đưa hội viên qua đời và ủng hộ các quỹ... Hiện nay, 33 hội CCB xã, thị trấn đăng ký xây dựng 51 mô hình dân vận khéo, duy trì hoạt động của 213 tổ tự quản về an ninh trật tự, 89 tổ tự quản về an toàn giao thông, 33 tổ hòa giải, 5 câu lạc bộ phòng, chống ma túy, 230 tổ tự quản phòng, chống dịch Covid-19. Trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, từ năm 2017 đến nay đã có trên 10.000 hội viên đóng góp nguồn lực xây dựng nông thôn mới, trong đó tự nguyện và đóng góp theo quy định số tiền trên 15 tỷ đồng, tham gia 17.520 ngày công, hiến trên 63.000m² đất.

Nhờ thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua, hàng năm 100% hội CCB cơ sở ở Kiến Xương đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó 64% đạt trong sạch, vững mạnh xuất sắc, 95 - 98% hội viên đạt CCB gương mẫu, 93 - 96% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa.

THU THỦY

Mô hình của gia đình anh Lưu Đình Tú, thôn Ngọc Chi, xã Quỳnh Bão, huyện Quỳnh Phụ rộng gần 1ha, trước đây trồng nhiều loại cây nhưng vì chất đất kém nên hiệu quả kinh tế không cao. Từ khi tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do Hội Làm vườn tỉnh tổ chức, anh Tú có thêm kinh nghiệm, kiến thức làm vườn, hiệu quả trồng trọt từ đó tăng lên đáng kể. Anh chia sẻ: Được tham gia tập huấn, tôi có thêm kinh nghiệm, hiểu thêm về cách trồng, chăm sóc mít thái, đầu tư mua 220 gốc về trồng và tham gia vào chương trình phối hợp giữa Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển nông nghiệp Thái Bình với Hội Làm vườn tỉnh sử dụng phân bón phù hợp để bón cho mít. Đến nay, các loại cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Ngoài ra tôi còn đào thêm rãnh lấy nước, tận dụng để nuôi ốc, trồng thêm chanh để bán, sau khi trừ chi phí mỗi năm thu nhập của gia đình đạt 250 triệu đồng.

Cũng tại thôn Ngọc Chi, anh Nguyễn Duy Đăng tích tụ được gần 15.000m² đất trồng cây đàn hương lấy gỗ, trồng thêm mít, hồng xiêm và hơn 1.000 gốc cà trắng, cà tím. Từ khi tham gia lớp tập huấn kỹ thuật làm vườn, anh Đăng đã tận dụng đất trồng của gia đình trồng xen kẽ các loại cây đem lại hiệu quả kinh tế cao. Anh cho biết: Tôi trồng cây đàn hương, mít và làm giàn cho mướp leo để lấy bông mát trồng cây cà trắng, cà tím. Nhờ được bón bằng nguồn phân chuồng ủ hoai mục nên cây phát triển tốt. Mỗi năm tôi xuất bán 2 vụ cà với gần 30 tấn cà, hơn 10 tấn hoa quả, xuất hơn 10 tấn cà truyền thống... sau khi trừ chi phí thu về gần 300 triệu đồng.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch Hội Làm vườn tỉnh cho biết: Không chỉ ở xã Quỳnh Bão mà phong trào phát triển kinh tế VAC trên địa bàn tỉnh những năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Toàn tỉnh hiện có trên

**HỘI LÀM VƯỜN TỈNH
HỖ TRỢ HỘI VIÊN
PHÁT TRIỂN KINH TẾ**

Thời gian qua, Hội Làm vườn tỉnh đã hướng các hoạt động về cơ sở, hỗ trợ hội viên vốn, cây con giống, khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần thúc đẩy phong trào VAC ngày càng phát triển.



Lãnh đạo Hội Làm vườn tỉnh thường xuyên kiểm tra hoạt động sản xuất của hội viên.

38.400 hội viên đóng góp quỹ hội 2,4 tỷ đồng phục vụ các hoạt động hỗ trợ nhau phát triển sản xuất. Nhiều địa phương đã quan tâm đến hoạt động làm vườn và tạo điều kiện giúp tổ chức hội có nguồn kinh phí hoạt động. Phong trào làm vườn tại một số địa phương như Bach Thuận, Việt Thuận (Vũ Thư), phường Hoàng Diệu, xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình)... phát triển mạnh. Hội Làm vườn tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phát triển kinh tế vườn, chú trọng tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn hội viên cách lựa chọn, trồng và chăm sóc các loại cây trồng cho

giá trị kinh tế cao; phối hợp với các doanh nghiệp xây dựng các mô hình điểm phát triển kinh tế vườn để hội viên tham quan, học tập kinh nghiệm, áp dụng vào thực tế sản xuất. Năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022, Hội Làm vườn tỉnh đã tổ chức tập huấn về sản xuất nông nghiệp an toàn và kỹ thuật chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học cho trên 500 lượt cán bộ, hội viên; phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, các doanh nghiệp... tổ chức hơn 140 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng cây ăn quả, bảo vệ môi trường trong sản xuất VAC, nuôi trồng thủy sản cho hơn 5.500 lượt hội viên; tổ chức 18 buổi tham

quan mô hình với 386 cán bộ, hội viên tham gia. Hoạt động hỗ trợ hội viên tiếp tục được quan tâm với hơn 410.000 cây con giống các loại.

Để phong trào VAC ngày càng phát triển, thời gian tới, các cấp hội làm vườn trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tận dụng tiềm năng, lợi thế về đất đai đầu tư phát triển trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao; liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cung ứng phân bón, con giống, cây trồng bảo đảm chất lượng, giúp hội viên yên tâm sản xuất, nâng cao thu nhập.

TIẾN ĐẠT

Chị Tư làm giàu từ nghề may

Với bản tính chịu khó, tinh thần dám nghĩ dám làm, chị Bùi Thị Tư, thôn Lương Ngọc, xã Tân Tiến (Hưng Hà) đã khởi nghiệp thành công từ nghề may, doanh thu mỗi năm đạt hàng tỷ đồng, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Chị là một trong những phụ nữ điển hình làm kinh tế giỏi.

Đưa chúng tôi vào thăm xưởng may quần áo xuất khẩu, trong khuôn viên rộng 1.000m² với khoảng 70 - 80 công nhân đang háng say làm việc, chị Tư chia sẻ: Sau nhiều năm làm công nhân may, tôi luôn mong ước có một xưởng may cho riêng mình để làm giàu cho bản thân và tạo việc làm cho chị em. Chính vì vậy, khi cơ hội đến, tôi đã bàn với chồng nghỉ việc ở công

ty về nhà gom vốn đầu tư mở xưởng phát triển nghề may. Lúc đầu vợ chồng tôi may khăn truyền thống của làng Mạo, xã Thái Phương nhưng do một số khó khăn nên doanh thu thấp. Trước tình hình đó, năm 2020 tôi quyết định chuyển sang may quần áo xuất khẩu. Tận dụng các mối quan hệ, tôi đi tham quan các cơ sở may trong và ngoài huyện vừa học hỏi kinh nghiệm vừa tìm mối hàng.

May mẫn đến với tôi, trong khoảng thời gian ngắn tôi đã tìm được mối đặt hàng ổn định may quần áo xuất khẩu sang Hàn Quốc.

Y chí làm giàu đã thôi thúc chị Tư bắt tay ngay vào gây dựng lại xưởng. Chị mạnh dạn đầu tư 100 máy may và thuê riêng một cán bộ kỹ thuật để cùng với chị hướng dẫn chị em. Sau một năm triển khai, đến nay xưởng may của chị đã đi vào ổn định với 3

dây chuyền hoạt động đều đặn, mỗi ngày sản xuất trên 1.700 sản phẩm, doanh thu đạt 3 - 4 tỷ đồng/năm. Vốn là người cẩn thận, chăm chỉ, lại có kinh nghiệm nên sản phẩm của xưởng trước khi xuất khẩu đều được chị kiểm tra kỹ lưỡng, được bạn hàng rất tin tưởng.

"Đối với nghề may, người chưa biết may chỉ cần học khoảng một tháng là đã có thể may được; những thợ mới được tôi giao ngồi ở công đoạn dễ hơn để chị em làm quen rồi tiếp cận dần các công đoạn khác để thợ đóng đều về tay nghề có thể thay đổi nhau. Làm nghề may đòi hỏi người thợ cũng phải khéo tay và tỉ mỉ để tạo ra sản phẩm chất lượng và thẩm mỹ" - chị Tư chia sẻ.

Chị Lưu Thị Tam, xã Tân Tiến là một trong những công nhân gắn bó với xưởng may từ lúc mới thành lập cho biết: Sau khi xưởng của chị Tư thành lập, tôi xin vào làm cho gần nhà. Làm việc tại đây, tôi rất yên tâm bởi lương được trả đều, bình quân đạt từ 6 - 9 triệu đồng/tháng đã giúp tôi từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Ngoài thời gian làm việc tại xưởng, tôi còn có thời gian chăm sóc gia đình, làm thêm việc đồng áng. Tôi mong xưởng may sẽ ngày càng phát triển để chị em chúng tôi duy trì được công việc, nâng cao thu nhập.

Không chỉ tạo việc làm cho nhiều chị em, chị Tư còn tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương. Chị Nguyễn Thị Mai, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Tiến đánh giá: Dù gặp không ít khó khăn nhưng chị Bùi Thị Tư đã nỗ lực tìm tạo nguồn hàng để duy trì và phát triển xưởng may. Đây là một trong những mô hình làm kinh tế điển hình của Hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện cho các chị em khác được học tập và phát triển kinh tế như mô hình của chị Tư.



Xưởng may quần áo xuất khẩu của chị Bùi Thị Tư, xã Tân Tiến (Hưng Hà) tạo việc làm cho 70 - 80 lao động.

THANH THỦY

Kỹ thuật chọn và thả tôm giống

Chọn và thả giống là một khâu kỹ thuật hết sức quan trọng trong quy trình nuôi tôm, nó có thể quyết định tới thành bại của vụ nuôi. Hiện nay, trên thị trường tôm giống Thái Bình, tôm thẻ chân trắng và tôm sú chủ yếu được đưa ra từ miền Trung với chất lượng và kích cỡ khác nhau. Để chọn được tôm giống có chất lượng tốt, trước tiên phải chọn cơ sở sản xuất, cung cấp giống có uy tín. Tôm giống phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận kiểm dịch. Sau đó, mới tiến hành chọn và thả tôm giống.

- 1. Chọn tôm giống**
 - + Đánh giá bằng cảm quan: Kích thước: Với tôm thẻ chân trắng thường là P12 đến P15, có chiều dài 9 - 11mm (tôm sú là P15 - P20, chiều dài 15 - 18mm), kích cỡ đồng đều không dị hình, hình dáng cân đối, râu thẳng kéo dài tận đuôi.
 - Màu sắc: Tôm khỏe mạnh có màu sắc sáng trong, ruột đầy thức ăn (tôm sú thường có màu nâu sáng).
 - Phân xạ: Nhìn vào bề, tôm hoạt động mạnh, bơi lội nhiều, bám thành bể, khi đưa vào chậu chứa khoảng 10 lít nước, xoay tròn dòng nước, tôm tủa ra xung quanh và bơi ngược dòng, không tụ vào giữa chậu khi dòng nước dừng, tôm có chất lượng tốt.
 - + Đánh giá bằng gây sốc: Tôm giống sống trong bể có độ mặn từ 30 - 33‰, gây sốc bằng cách vớt 300 con tôm giống thả vào chậu chứa khoảng 5 lít nước có độ mặn 10‰. Sau 1 giờ nếu tôm sống trên 80% thì nên lựa chọn, nếu tỷ lệ sống thấp hơn không nên mua. Nên đưa tôm ở bể giống đã lựa chọn đi phân tích lại bệnh tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh.
- 2. Mật độ nuôi**
 - Mật độ nuôi tùy theo loài tôm giống, điều kiện ao đầm và trình độ kỹ thuật của người nuôi nên thả giống với mật độ sau: Tôm thẻ chân trắng: 40 - 60 con/m² (nuôi bán thâm canh); 60 - 150 con/m² (nuôi thâm canh); 180 - 220 con/m² (nuôi theo hướng công nghệ cao). Tôm sú: Thái Bình hiện nay chủ yếu nuôi tôm sú bằng hình thức nuôi quảng canh cải tiến mật độ từ 7 - 10 con/m².
- 3. Thả tôm giống**
 - Trước khi thả giống cần bảo cho cơ sở bán giống độ mặn của ao nuôi trước 2 - 3 ngày để điều chỉnh độ mặn bảo đảm sự chênh lệch độ mặn giữa ao nuôi và trong bể giống không quá 5‰. Nên thả tôm giống vào những ngày nắng nhẹ, tránh mưa và gió mùa, thời gian thả vào khoảng 6 - 8 giờ sáng hoặc 5 - 6 giờ chiều.
 - Khi tôm giống được vận chuyển về tới ao cần cho túi chứa tôm xuống ao ngâm trong vòng từ 20 - 30 phút để cân bằng nhiệt độ giữa túi chứa tôm và nhiệt độ ao nuôi. Vị trí thả tôm giống cách bờ khoảng 2 - 3m, nên thả nhiều điểm trong cùng một ao nuôi tạo ra sự phân tán đều trong ao thuận tiện cho việc quản lý, chăm sóc. Khi thả tôm giống nên đổ từng túi tôm ra chậu, cho dần nước ao vào chậu nghiêng thành chậu cho tôm tự bơi ra những con tôm yếu hoặc bị chết trên đường vận chuyển sẽ đọng lại dưới đáy chậu.

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THÁI BÌNH